

ข่าวหนังสือพิมพ์ (3)

หนังสือพิมพ์ กรุงเทพธุรกิจ วัน เดือน ปี 23 พ.ค. 2562 หน้า 5 เรื่อง ปาล์มน้ำมัน

'โรงสกัด'เหมินร่วม'กฟผ.'ซื้อปาล์ม

กรุงเทพธุรกิจ ● "ศิริ" เผยโรงสกัดเสนอขายปาล์มให้กฟผ.แค่ 4.5 หมื่นตันเท่านั้น ทำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งถกหาสาเหตุ ขณะที่ดับเบิลยูทีโอถูกปมขัดแย้งอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มกับสิ่งแวดล้อม

นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน กล่าวถึงความคืบหน้าการเปิดประมูลจัดซื้อน้ำมันปาล์มดิบ(CPO) ปริมาณ 1 แสนตัน เพื่อนำไปทำเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้า ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.)เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาว่า การจัดซื้อดังกล่าว มีโรงสกัดขมายื่นข้อเสนอเพียง 45,300 ตันเท่านั้น ไม่ครบปริมาณ 1 แสนตันตามที่ออกประกาศรับซื้อไป

ดังนั้น กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะนำข้อมูลไปวิเคราะห์ เพื่อแก้ไขปัญหาว่ากันว่า "คอขวด" อยู่ตรงไหน ทำให้โรงสกัดถึงไม่มาเสนอขายน้ำมันปาล์มตามเป้าหมาย สัตว์ก็มีจริงหรือไม่ ซึ่งหากขายครบปริมาณ ในราคาที่ กฟผ.ซื้อในตลาดที่ กิโลกรัม(กก.)ละ 16.50 บาท ก็เชื่อว่าราคาผลปาล์มดิบจะขึ้นไปแตะ 2.85 บาท จากปัจจุบันอยู่ที่ กก.ละ 2.20-2.50 บาทเท่านั้น

ทั้งนี้ กระทรวงพลังงาน พร้อมรับซื้อ CPO ให้ครบปริมาณที่ คณะรัฐมนตรี(ครม.) กำหนดให้รับซื้อเพิ่มเติม 1 แสนตันแรก และส่งมอบภายในเดือนพ.ค.นี้ ก่อนซื้ออีก 1 แสนตันต่อไป โดยหากผลวิเคราะห์ออกมาเรียบร้อยแล้ว และมีแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชัดเจน ก็เชื่อว่า กฟผ.จะเดินหน้ารับซื้อ CPO ตามเป้าหมายต่อไป เพื่อให้ประโยชน์ตกถึงเกษตรกรโดยตรง

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในได้ตรวจสอบปริมาณสต็อกน้ำมันปาล์มจากโรงสกัดทั้งหมดพบว่า มีจำนวนรวมกัน 2 แสนตัน ซึ่ง กรม ได้จัดส่งรายชื่อโรงสกัดให้ กฟผ. เพื่อใช้พิจารณาคัดเลือกโรงสกัดที่จะยื่นใบสมัครจำหน่ายน้ำมันปาล์มดิบให้แก่ กฟผ. แล้ว ตามมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มรอบ 2 โดยให้ฟผ.รับซื้อน้ำมันปาล์มดิบจากโรงสกัด ที่สมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มอีก 2 แสนตัน จากก่อนหน้านี้รับซื้อไปแล้ว 1.6 แสนตัน เพื่อนำไปผลิตกระแสไฟฟ้า และตั้งให้ราคาผลปาล์มสดสูงขึ้น กก.ละ 3 บาท

รายงานข่าวจากองค์การการค้าโลก (ดับเบิลยูทีโอ)แจ้งว่า ในการประชุมคณะ

กรรมการการค้าและสิ่งแวดล้อมเมื่อ 15 พ.ค.ที่ผ่านมาที่ประชุมได้นำข้อกังวลเรื่องสินค้าปาล์มน้ำมันที่มีความขัดแย้งระหว่างประเทศผู้นำเข้าและผู้ส่งออก เนื่องจากมีข้อกล่าวหาเบื้องต้นว่าอุตสาหกรรมปาล์มน้ำมันเป็นส่วนหนึ่งของการทำลายป่าไม้และถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งเป็นการทำลายความหลากหลายทางชีวภาพ

โดยสหภาพยุโรป(อียู) แสดงท่าทีชัดเจนว่า ต้องการสินค้าจากอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์มที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมเท่านั้น แม้อุตสาหกรรมนี้จะมีอัตราขยายตัวที่ดีและสร้างการจ้างงานก็ตาม ท่าทีดังกล่าวทำให้ประเทศผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มต้องตระหนักและนำประเด็นเหล่านี้มาใช้ประกอบการค้า

ขณะที่มาเลเซีย ระบุว่า ในปี 2563 ผู้ส่งออกน้ำมันปาล์มของมาเลเซียจะต้องมีใบอนุญาตที่เข้มงวดเรื่องกฎระเบียบว่าด้วยการดูแลสิ่งแวดล้อม ส่วนอินโดนีเซีย ซึ่งมีข้อตกลงการค้าเสรีกับอียูอยู่แล้ว ก็ประเมินว่า ประเด็นสิ่งแวดล้อมกำลังจะกลายมาเป็นเงื่อนไขของการกำหนดอัตราภาษีสำหรับสินค้าน้ำมันปาล์ม